

# Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội



Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Xương phối hợp xây dựng nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách.

Thời gian qua, công tác "Đền ơn đáp nghĩa", việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, đạt chất lượng, hiệu quả.

Là bệnh binh hạng 1/3 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông Lưu Ngọc Chuẩn, xã Đông Hợp (Đông Hưng) rất vui mừng khi biết thông tin gia đình được Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Nghĩ đến cái tết sắp tới cả gia đình được sống trong căn nhà mới thay thế căn nhà cũ nát ông Chuẩn không giấu được niềm vui.

Cũng là người lính bước ra từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như ông Chuẩn, ông Trần Văn Thoại, xã Hồng Lý (Vũ Thư) mang theo những vết thương của chiến tranh. Là thương binh hạng 3/4, sức khỏe yếu, sống dựa vào đồng ruộng nên cái nghèo vẫn bủa vây gia đình ông. Căn nhà xây dựng đã lâu nay không còn bảo đảm an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến. Được sự quan tâm của Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương và họ hàng, căn nhà khang trang, vững chãi của gia đình đang dần hoàn thiện. Ông Thoại chia sẻ: Chẳng biết nói gì hơn, tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình tôi, hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà mới mà có lẽ cả đời tôi chưa dám mơ tới.

Được biết, đây là hai căn nhà do Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Quân khu 3 hỗ trợ đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn xây dựng với số tiền 80 triệu đồng/nhà. Dự kiến hai ngôi nhà tình nghĩa sẽ được khánh thành vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019). Cùng với hỗ trợ nhà ở, nhiều hoạt động nghĩa tình, tri ân khác cũng được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tích cực triển khai. Đại tá Phạm Đức Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Bộ CHQS tỉnh sẽ huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người có công, đối tượng chính sách trên địa bàn với 66 suất quà trị giá từ 1 - 2,5 triệu đồng/suất. Ngoài ra, mỗi cán bộ, nhân viên trong đơn vị đều tham gia ủng hộ 1 ngày lương xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của Quân khu 3...

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt báo cáo Quân khu 3 hơn 1.241 hồ sơ để nghị Quân khu 3 ra quyết định trợ cấp 1 lần theo các quyết định số 49, 62, 142, 290 của Thủ tướng Chính phủ... Tổ chức chi trả trợ cấp theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ cho gần 1.000 đối tượng với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn làm tốt công tác chuẩn bị cho việc chi trả chế độ theo các quyết định số 49, 62, 142 của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 1.550 đối tượng. Quá trình thực hiện đảm bảo chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng được hưởng...

Đại tá Kiều Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chính sách hậu phương quân đội đã đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng tăng cường niềm tin của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội, tác động tích cực đến an sinh xã hội. Với những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã góp phần động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách cũng như toàn dân đoàn kết phấn đấu, hàng hái sản xuất, xây dựng quê hương. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên chăm sóc, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ gắn với việc giáo dục truyền thống cho bộ đội; đồng thời, phối hợp thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, cải thiện và nâng cao mức sống cho các gia đình chính sách, nhất là tích cực tham gia các hoạt động hưởng đến những sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và quân đội...

Đạt

Đạt

Có thể thấy, sau một năm học thực hiện sáp nhập trường học, bước đầu đã có những chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, các địa phương, đơn vị cũng đã bộc lộ không ít khó khăn, bất cập về công tác quản lý, việc tổ chức các hoạt động dạy học, cũng như các chế độ, chính sách đòi hỏi cần phải có những giải pháp để từng bước khắc phục.

Công tác sáp nhập ở những trường có đông học sinh, địa bàn rộng, bố trí cán bộ quản lý ra sao để phát huy hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính là bài toán không dễ. Không chỉ liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên hành chính, học sinh mà việc làm này cần tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm sau sáp nhập chất lượng giáo dục tại các cơ sở giữ ổn định và nâng lên. Văn Trường (Tiền Hải) là xã đông dân cư, vì vậy số lượng học sinh của Trường Tiểu học Văn Trường và Trường THCS Văn Trường tương đối lớn. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những địa phương có trường học ở hai cấp tiểu học và THCS thuộc diện sáp nhập theo Kế hoạch số 45 của tỉnh. Khi thực hiện, nhà trường có nhiều thuận lợi, đó là hai trường tuy không giáp nhau nhưng cùng khá gần, khuôn viên của hai khu đều rộng rãi, cây xanh thoáng mát; đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, đam mê với công việc. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, nhà trường cũng gặp không ít khó khăn. Thầy giáo Nguyễn Vũ Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Văn Trường chia sẻ: Sau khi sáp nhập, căn cứ theo vị trí việc làm, nhà trường thừa khoảng 9 giáo viên và nhân viên hành chính ở các bộ phận: văn phòng, thư viện, kế toán, giáo viên các môn mỹ thuật, thể dục, tiếng Anh. Cơ sở vật chất còn hạn chế, cả hai khu đều chưa có phòng chức năng, phòng hội họp một số đơn vị không đủ diện tích cho hơn 70 cán bộ, giáo viên sinh hoạt. Ban Giám hiệu đang phụ trách theo chuyên môn đào tạo cho từng cấp học giờ được phân công quản lý cả hai cấp học nên có nhiều khó khăn, bất cập. Các giáo viên và Ban Giám hiệu phải dành thời gian để làm quen với đặc thù của cả hai cấp học. Việc chào cờ đầu tuần hoặc sinh hoạt chủ đề, chủ điểm, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt tập thể của học sinh và giáo viên vẫn phải tổ chức ở hai điểm trường. Quan trọng nhất là tâm lý, tư tưởng của một bộ phận giáo viên vẫn còn băn khoăn khi sáp nhập.

Cũng giống như Trường Tiểu học và THCS Văn Trường (Hưng Hà) là một trong những trường thực hiện sáp nhập trong năm học 2018 - 2019. Sau sáp nhập, khuôn viên nhà trường rộng trên 10.500m<sup>2</sup>, có 3 khu phòng học gồm 25 phòng, trong đó có 22 phòng kiên cố, 2 khu phòng chức năng là phòng cấp 4. Thầy giáo Nguyễn Văn Mười, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Việc sáp nhập trường

# SÁP NHẬP TRƯỜNG HỌC Từ chủ trương đến hành động

## Kỳ II: Vẫn còn những vướng mắc



Buổi học an toàn giao thông của các cháu Trường Mầm non Hoa Sen (thành phố Thái Bình).



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Dân Chủ (Hưng Hà) say mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật.

học là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần tinh giản biên chế, giúp các nhà trường khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của bộ ở từng bộ môn và tận dụng được hệ thống cơ sở vật chất. Tuy nhiên, sau sáp nhập, Trường đã xuất hiện một số khó khăn như: khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng trường liên cấp do mục tiêu giáo dục của mỗi cấp học có đặc thù riêng, phương pháp dạy học mỗi cấp học có sự khác biệt, tâm lý bực học của mỗi cán bộ, giáo viên đặc biệt là tâm lý của cán bộ quản lý ngại thay đổi cách làm việc, quản lý cộng với khó khăn về cơ sở vật chất của mỗi đơn vị trước và sau khi sáp nhập.

Những vướng mắc, khó khăn của hai trường học trên cũng là khó khăn chung của toàn ngành Giáo dục khi thực hiện sáp nhập. Tại hội nghị công tác quản lý, quản trị trường phổ thông có nhiều cấp học do Sở Giáo dục và Đào

trào tổ chức vừa qua, đồng chí Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Một số đơn vị sau sáp nhập có điểm trường cách xa nhau, do đó ảnh hưởng tới công tác quản lý, điều hành chung của ban giám hiệu và tổng phụ trách. Cơ sở vật chất, phòng hội họp một số đơn vị còn nhỏ hẹp, chưa đầy đủ bảo đảm cho sinh hoạt chung của toàn trường. Tâm lý, tâm tư tình cảm của một số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa thật sự hợp tác, hòa đồng sau sáp nhập, đặc biệt là ở cấp tiểu học. Một số hiệu trưởng còn lúng túng trong công tác bố trí, sử dụng đội ngũ điều hành hoạt động của đơn vị. Một vài phó hiệu trưởng (nguyên là hiệu trưởng trường tiểu học trước khi sáp nhập) và kế toán chưa thực sự hiểu chuyên môn cấp học khác, do đó khó khăn trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Sau sáp nhập, trường liên cấp có 2

phòng thư viện, 2 phòng thiết bị, do đó, cán bộ phụ trách khó khăn trong hoạt động, công tác phục vụ. Khi tổ chức các hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt tập thể của cấp học này ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của cấp học khác.

Đồng chí Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm: Chưa có quy định pháp lý về xếp hạng trường tiểu học và THCS dẫn đến chế độ của cán bộ quản lý trường 2 cấp học có tổng số lớp cùng hạng với trường 1 cấp học nhưng phụ cấp chức vụ thấp hơn. Việc phân công giáo viên dạy liên cấp học khó khăn do chưa có quy định về phụ cấp đứng lớp với giáo viên dạy liên cấp. Thời gian giảng dạy quy định cho giáo viên 2 cấp học khác nhau do giáo viên dạy tiểu học dạy cả ngày và nghỉ ngày thứ bảy trong khi giáo viên THCS dạy 1 buổi và dạy cả thứ bảy nên việc chọn một ngày giữa tuần để tổ chức hội họp, sinh hoạt toàn trường rất khó khăn. Bên cạnh đó, một số hoạt động chuyên biệt và thời gian ra vào lớp của 2 cấp học khác nhau nên kéo theo những khó khăn trong sinh hoạt chuyên môn tổ khối, hoạt động ngoài giờ lên lớp và tổ chức các sân chơi giao lưu. Như vậy, điều cần nhất đối với các trường hiện nay đó chính là hướng dẫn của ngành Giáo dục và địa phương cũng như của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm ổn định hoạt động của các nhà trường sau sáp nhập và bảo đảm chế độ, chính sách để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên yên tâm công tác.

(còn nữa)  
ĐANG ANH

# Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nên 5 năm liền không có người sinh con thứ ba



Một buổi tuyên truyền về công tác dân số - KHHGD ở thôn Hà Tiến.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nên 5 năm qua, mặc dù có nhiều cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh con một bé nhưng thôn Hà Tiến, xã Dân Chủ (Hưng Hà) không có người sinh con thứ ba trở lên. Đây là 1 trong 2 đơn vị tiêu biểu của huyện Hưng Hà thực hiện tốt công tác dân số - KHHGD.

Thôn Hà Tiến hiện có 201 hộ với 615 nhân khẩu, trong đó có 97 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Phụ nữ tuổi từ 15 - 49 là 136 người. Hàng năm đều có trên 90% chị em khám sức khỏe sinh sản. Tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hàng năm đều đạt 75% trở lên. Ông Nguyễn Thế Thọ, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Cả thôn chúng tôi hiện có 12/97 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh con một bé. Trong những năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết số 47 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - KHHGD, Chi bộ thôn luôn xác định công tác dân số - KHHGD và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em là nhiệm vụ quan trọng. Chính vì thế, hàng năm, Chi bộ thôn đã xây dựng nghị quyết, quán triệt

sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, phân công đảng viên phụ trách chuyên theo dõi công tác dân số và gia đình có nguy cơ sinh con thứ ba trở lên; thường xuyên lồng ghép các buổi tuyên truyền, phổ biến về Pháp lệnh Dân số và công tác dân số -

KHHGD thông qua các buổi họp thôn, khu dân cư. Minh chứng cho những thành quả về công tác dân số,

hoạch, để bảo đảm sức khỏe cho người mẹ, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Để công tác dân số - KHHGD của thôn thực sự đi vào nền nếp, trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, Câu lạc bộ (CLB) những người không sinh con thứ ba của thôn Hà Tiến được thành lập với sự quản lý của các cán bộ dân số xã Dân Chủ. Đây là CLB về công tác dân số được thành lập đầu tiên trong xã, bắt đầu hoạt động từ năm 2001 với 35 cặp vợ chồng là thành viên. Đến nay, số cặp vợ chồng tham gia sinh hoạt trong CLB đã lên tới con số 67, chủ yếu là những cặp vợ chồng đã có một con hoặc sinh con một bé. Điều đặc biệt, CLB không những thu hút sự tham gia sinh hoạt của chị em mà nhiều ông chồng cũng ủng hộ tích cực. Chị Nguyễn Thị Sâm, chủ nhiệm CLB cho biết: Mỗi cặp vợ chồng tham gia CLB đều phải ký cam kết sinh từ 1 - 2 con để bảo đảm không có người sinh con thứ ba trong CLB. CLB duy trì sinh hoạt đều đặn 3 tháng/lần. Nội dung của các buổi sinh hoạt tập trung tuyên truyền về công tác dân số - KHHGD, kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Ngoài ra,

CLB còn chú trọng tuyên truyền Pháp lệnh Dân số; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; phòng, chống xâm hại trẻ em... Mỗi thành viên trong CLB không những chăm lo tốt cho gia đình mình mà còn là những tuyên truyền viên tích cực về chính sách dân số - KHHGD tại địa phương.

Nhờ làm tốt công tác dân số - KHHGD nên thôn Hà Tiến vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh giai đoạn 2004 - 2008, giấy khen của UBND huyện Hưng Hà vì đã đạt thành tích 3 năm liền (2014 - 2016) không có người sinh con thứ ba trở lên. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ dân số xã Dân Chủ cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - KHHGD, chú trọng nâng cao sức khỏe đời sống nhân dân trong xã, giảm mức độ mất cân bằng giới tính khi sinh, phát triển thêm thành viên CLB những người không sinh con thứ ba. Chúng tôi phấn đấu có thêm ít nhất một thôn không có người sinh con thứ ba như Hà Tiến, để góp phần vào thành tích của xã Dân Chủ nói riêng, huyện Hưng Hà nói chung.

THU HOAI